

◆ ในกรณีที่มีผู้อ้างตัวว่าเป็นตำรวจ ขอตรวจค้น ควร
เรียกขอบัตรประจำตัวของผู้ที่อ้างตัวก่อน และอย่าเปิดกระเป๋า
หรือแสดงทรัพย์สินมีค่าให้แก่บุคคลดังกล่าวจนกว่าจะได้พิสูจน์
ให้แน่ชัดแล้วว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริง เนื่องจากปัจจุบันมี
กลุ่มมิจฉาชีพที่หลอกลวงนักท่องเที่ยวโดยการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่
ตำรวจ เพื่อโจรกรรมทรัพย์สิน

◆ กรณีฉุกเฉิน ให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ
โทรสายด่วน 112 ซึ่งเป็นศูนย์บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวของ
กรุงเทพฯ

หน่วยราชการไทย

◆ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
(Thai Trade Center)
Holeckova 29, Prague 5-Smichov 15000
โทรศัพท์ (420) 257323030
โทรสาร (420) 257327555
E-mail: thaicom@iol.cz
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ช่วงเช้า 08.30 - 12.30 น. ช่วงบ่าย 13.30 - 16.30 น.



สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก (Royal Thai Embassy)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก

Royal Thai Embassy

Romaina Rollanda 3/481 ,

Bubeneč Prague 6 , 16000

โทรศัพท์ (420) 220570055 , 220571435

โทรสาร (420) 220570049

E-mail : thaiemb@volny.cz

www.thaiembassy.cz

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ช่วงเช้า 08.30 - 12.30 น. ช่วงบ่าย 13.30 - 16.30 น.

หากท่านจะอยู่อาศัยในสาธารณรัฐเช็ก
เป็นระยะเวลาานโปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลฯ
เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น

กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

โทรศัพท์ 0 2575 1046-51 โทรสาร 0 2575 1052

จัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2550

สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง

สาธารณรัฐเช็ก

กรุงปราก



กรมการกงสุล บังคับการประชาชน ISO 9002

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง	อยู่ตอนกลางของทวีปยุโรป ไม่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเล มีพรมแดน ด้านเหนือติดกับโปแลนด์ ด้านใต้ติดกับออสเตรีย ทิศตะวันออกติดกับสโลวาเกีย และทิศตะวันตกติดกับเยอรมนี
พื้นที่	78,899 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 13 รัฐกับ 1 เขตนครหลวง (กรุงปราก)
เมืองหลวง	กรุงปราก (Prague) มีประชากร 1.3 ล้านคน
เมืองสำคัญ	Brno (เบรโน) เป็นเมืองใหญ่อันดับที่สองเป็นศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรมทางด้านตะวันตกของประเทศ Ostrava (ออสตราวา) เป็นเมืองศูนย์กลาง เมืองอุตสาหกรรมทางด้านตะวันออกของประเทศ Plzen (พิลเซม) เป็นเมืองอุตสาหกรรมตอนกลางของประเทศ เป็นที่ตั้งของโรงงานประกอบรถยนต์ Skoda และโรงเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
ประชากร	10.3 ล้านคน แบ่งเป็น คนเชื้อสายเช็ก (95%) เชื้อสายสโลวาเกีย (3%) และอื่น ๆ (2%)
ภาษาราชการ	ภาษาเช็ก
ศาสนา	คริสติกาย โรมันคาทอลิก 40% โปรเตสแตนต์ 6% และระบุว่าไม่นับถือศาสนาอีกประมาณ 40%
วันชาติ	28 ตุลาคม
สกุลเงิน	เช็กคอรูน่า (Czech Koruna)
อัตราแลกเปลี่ยน	1 ดอลลาร์สหรัฐ = 21 คอรูน่า (สิงหาคม 2550)
ภูมิอากาศ	อุณหภูมิเฉลี่ย 15 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวอยู่ระหว่าง -10 ถึง -15 องศาเซลเซียส ส่วนในฤดูร้อน อุณหภูมิ อยู่ระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียส
การเมืองการปกครอง	ระบอบการเมือง ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ประธานาธิบดีทำหน้าที่ประมุขของประเทศ นายกรัฐมนตรีทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหาร รัฐสภา มี 2 สภา ประกอบด้วย วุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร

การพำนักในสาธารณรัฐเช็ก และการเดินทางทั่วไปยังประเทศอื่น

- ◆ คนไทยที่จะเดินทางไปสาธารณรัฐเช็ก จะต้องขอวีซ่า (ยกเว้นผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ) พำนักได้ไม่เกิน 90 วัน ไม่ต้องใช้วีซ่าโดยหากผู้เดินทางมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยจะต้องขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตเช็กที่กรุงเทพฯ เท่านั้น แต่หากเป็นผู้ที่ ได้รับอนุญาตให้มีพำนักระยะยาวหรือมีถิ่นพำนักถาวร (long term residence / permanent residence) ขึ้นก็ให้ขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตเช็กประจำประเทศนั้น ๆ
- ◆ หากท่านพำนักอยู่ในสาธารณรัฐเช็ก ตั้งแต่ 3 วัน ขึ้นไป โดยไม่ได้พักที่โรงแรมใดๆ ท่านจะต้องไปรายงานตัวเพื่อแจ้งสถานที่พักของท่านต่อสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของเช็ก มิฉะนั้นท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางออกนอกประเทศ และอาจถูกจับปรับ ได้
- ◆ การเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น ๆ ในยุโรป ผู้เดินทางจะต้องขอวีซ่าสำหรับประเทศนั้นๆ มาจากประเทศไทย หรือประเทศที่ตนมีถิ่นพำนักอยู่ เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตของประเทศในยุโรป มีกฎระเบียบห้ามออกวีซ่าแก่ผู้ร้องที่ไม่ได้มีถิ่นพำนักในสาธารณรัฐเช็ก (ยกเว้นกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย)
- ◆ ผู้ที่ประสงค์เข้าไปทำงานในสาธารณรัฐเช็ก จะต้องขอวีซ่าทำงานให้ถูกต้องจากสถานเอกอัครราชทูตเช็กประจำประเทศไทย ทั้งนี้ การลักลอบทำงานโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยวเป็นโทษสถานหนัก และตามกฎหมายเช็ก ผู้ที่เข้าเมืองโดยวีซ่าท่องเที่ยว จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานได้ หากจะทำงานต้องเดินทางกลับประเทศไทยและขอวีซ่าทำงานมาใหม่เท่านั้น

การใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะ

- ◆ ระบบขนส่งมวลชนในกรุงปราก มีทั้งรถประจำทางรถไฟใต้ดิน และรถราง ผู้โดยสารซื้อตั๋วเพียง 1 ใบ สามารถใช้บริการได้ทั้ง 3 ประเภทต่อเนื่องกัน ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยราคาตั๋ว 1 เที่ยว ราคา 20 คอรูน่า ใช้เดินทางได้ภายใน 75 นาที (จันทร์-ศุกร์) และ 90 นาที (เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สามารถหาซื้อได้ตามตู้ขายตั๋วอัตโนมัติบนรถประจำทาง หรือร้านที่มีป้าย Tabak รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.dp-praha.cz และ www.idos.cz

- ◆ การใช้รถแท็กซี่ ควรใช้ความระมัดระวัง เพราะรถแท็กซี่ซึ่งเรียกตามท้องถนน หรือจุดจอดรถแท็กซี่ มีชื่อเสียงไม่สู้จะดีนักในเรื่องของการโกงราคาค่าโดยสารโดยเฉพาะในรายที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ หากมีความจำเป็นต้องใช้รถแท็กซี่ ควรใช้บริการจากศูนย์รถแท็กซี่ซึ่งมีเจ้าหน้าที่พูดภาษาอังกฤษ หมายเลขโทรศัพท์ อาทิ 14014 และ 257257257 เป็นต้น

การเดินทางจากสนามบินเข้าเมือง

- ◆ สนามบินกรุงปราก ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 20 กิโลเมตร ยังไม่มีรถไฟใต้ดินเชื่อมต่อ การเดินทางจะต้องใช้รถโดยสารประจำทาง หรือรถแท็กซี่สนามบิน เป็นหลัก โดยผู้ที่ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง สามารถติดต่อสอบถามหมายเลขรถ และเส้นทางจุดเชื่อมต่อต่างๆ ได้จากสำนักงานประชาสัมพันธ์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงปราก ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้ผู้โดยสารขาเข้า

ข้อพึงระวังเมื่อพำนักอยู่ในสาธารณรัฐเช็ก

- ◆ ควรระมัดระวังทรัพย์สินมีค่าและเอกสารเดินทางเป็นพิเศษ เนื่องจากการฉ้อโกงกระเป๋าและโจรกรรมทรัพย์สิน เป็นปัญหาสำคัญอันดับหนึ่งของสาธารณรัฐเช็ก โดยเฉพาะในสถานที่มีคนหนาแน่น เช่น รถไฟใต้ดิน ภัตตาคาร (ไม่ควรวางกระเป๋าห่างตัว หรือพาดสายกระเป๋าหรือเสื่อไว้กับพนักเก้าอี้) เป็นต้น ควรเก็บหนังสือเดินทางและเอกสารสำคัญประจำตัวไว้ในที่ปลอดภัย รวมทั้ง ถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนติดตัวไว้ด้วยเสมอ
- ◆ หากประสงค์จะแลกเปลี่ยนเงินตรา ควรเลือกใช้บริการเฉพาะสถานที่แลกเปลี่ยนเงินตราที่ได้รับอนุญาตจากทางการหรือธนาคารเท่านั้น (ห้ามแลกเงินกับคนแปลกหน้าตามท้องถนนโดยเด็ดขาด) โดยก่อนที่จะแลกเงิน ควรตรวจสอบอัตราซื้อ-ขาย ให้แน่ชัด รวมทั้งอัตราค่าบริการ (commission) ซึ่งปกติแล้วร้านแลกเงินเหล่านี้ จะมีเทคนิคหลอกหลอลูกค้า โดยเขียนเฉพาะราคาขาย (ซึ่งสูงกว่า) ไว้เท่านั้น และมักไม่บอกอัตราค่าบริการไว้ด้วย

